

TUẦN ÔN

Nội dung	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ	60-70p	Cô đến vệ sinh sạch sẽ lớp học, cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố Cho trẻ chơi tự do ở các góc, cô kế hợp tra đổi với phụ huynh về tình hình	
Thể dục sáng	10-20 phút	* Nội dung:	* Mục tiêu:
		` Hô hấp: Hít vào thở ra	- Trẻ được hít thở không khí trong
		` Tay: Co và duỗi	lạnh, trẻ tập đúng động tác.
		` Bụng: Quay người sang trái, sang phải kết hợp 2 tay chống hông, chân	* Chuẩn bị:
		bước sang phải, trái	Sân tập sạch sẽ, an toàn...
		` Chân: Ngồi xổm, đứng lên	Trang phục trẻ gọn gàng thoải mái
Hoạt động học	30- 40 phút	ÔN: LQCC	ÔN: VĂN HỌC
		Ôn: Các chữ cái đã học	Thơ: Chiếc cầu mới
			Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
HĐC ngoài trời	40- 45 phút	QS: Rau cải, cây nha đam, dạ yến thảo, vườn cây của bé, cây khế TCVD: Lộn cầu vòng - ô tô và chim sẻ, Gieo hạt - mèo đuổi chuột , CTD: Màu nước, hạt hạt, đong cát, sỏi, hạt ngô, phấn, bóng, đồ chơi	
Hoạt động góc	40 - 50 phút	* Nội dung:	* MĐYC góc chơi
		Góc xây dựng: Xây vườn hoa lớp	Trẻ biết nhận vai chơi, biết thỏa thuận xây ghép để tạo thành lớp học, vườn...
		Góc phân vai: làm cô giáo, học sinh	`Biết giao lưu giữa các nhóm chơi,...
		Góc sách: Đọc sách, xem tranh, ảnh về lớp học của bé...	quen với một số thao tác chế biến món ăn
		ôn và đếm số lượng trong pv 6	
		Góc nghệ thuật: tô tranh lớp học	Trẻ biết tô và phối màu hợp lí
Ăn trưa	60- 70 phút	Cô chuẩn bị bát thìa, cùng trẻ kê bàn ghế, cho trẻ xếp hàng vệ sinh, rửa tay bằng thuốc, cô giới thiệu các món ăn, giá trị dinh dưỡng, dạy trẻ chào mời trước khi miệng, vệ sinh đi ngủ.	
Ngủ Trưa	140-150p	Cô cùng trẻ kê phản, trải chiếu, trẻ lấy gối của mình và nằm ngủ. Cô tạo cho trẻ trong giờ ngủ, cần chú ý những trẻ bé. Rửa tay, lau mặt, súc miệng, tháo tất cời	
Ăn bữa phụ	20-30p	Cô chuẩn bị bữa ăn phụ cho trẻ sau giờ ngủ trưa, nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn	
		Ăn xong cho trẻ đi vệ sinh và nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Kê, xếp	
Chơi, HĐ theo ý thích	70-80 p	ÔLKTC	Ôn: TCM
		Ôn: Các chữ số đã học	Trò chơi: Chuyển bi
		Chơi tự do ở các góc	Chơi tự do ở các góc
		Nêu gương cuối ngày	Nêu gương cuối ngày
Trả trẻ	60- 70 p	Cô cho trẻ xem tranh ảnh nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng ,trẻ	

Thời gian thực hiện chủ đề: 5 Tuần, từ ngày 23/12/2024 đến ngày 07/02/2025

Tuần 3 từ ngày 13/01 đến 17/01/2025

GV dạy sáng: Lò Thị Hằng

GV dạy chiều: Lò Thị Vân

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
mẹ cất đồ vào đúng nơi quy định. Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh "Một số loại cây" sức khỏe của trẻ. Cô điểm danh trẻ		
Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu đi, chạy theo hiệu lệnh rồi chuyển đội hình thành 3 hàng ngang giãn cách đều nhau.		
Trọng động:		
` Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng...		
` Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng "Gieo hạt, trời nắng trời mưa"		
` Quốc ca vào thứ 2, tập thể dục vào thứ 4, 6. Ca múa hát tập thể vào thứ 3, 5 theo nhạc bài nhà của tôi, vòng tay ba mẹ, nhà mình rất vui		
ÔN: ÂM NHẠC	HDTN	HDTN
VĐ; Màu hoa, em yêu cây xanh	Trải nghiệm: trứng chìm, trứng nổi	Trải nghiệm: Pháo hoa trong nước
NH: Cây trúc xinh		
TC: Nghe tiết tấu tìm đồ vật		
Con voi - cò bắt ếch, dung dăng dung dẻ - cáo ơi ngủ à ngoài trời, vòng, phấn, len, khối gỗ, nắp chai, lá cây		
* Chuẩn bị	* Tổ chức hoạt động	
Gạch, nút nhựa, ngôi nhà, cây xanh, cây hoa...	* Thỏa thuận: Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề nhánh "Lớp học của bé". Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi ở các nhóm, cho trẻ nhận vai chơi. Sau đó cho trẻ về nhóm chơi.	
sách truyện bút, bác sĩ, em búp bê, đồ bán hàng,...	* Quá trình chơi: Trẻ chơi ở các góc chơi, cô chú ý bao quát, tạo tình huống cho trẻ liên kết chơi giao lưu giữa các nhóm với nhau. Cô bao quát trẻ chơi, cô động viên, gợi ý, HD trẻ chơi	
tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi		
Giấy, kéo, keo dán...	* Kết thúc: Cô nhận xét từng góc chơi, cùng trẻ thu dọn ĐC	
xà phòng trước khi ăn. Trò chuyện với trẻ khi ăn không cười đùa, nói chuyện, không tự ý uống ăn, động viên nhắc nhở trẻ ăn không nói chuyện không làm rơi vãi cơm, ăn xong rửa tay, lau		
không gian yên tĩnh, thoáng mát để trẻ ngủ, để trẻ ngủ ngon giấc, đủ giấc, không nô đùa, nói chuyện quần, áo....		
động viên trẻ ăn hết suất quà của mình, không xúc sang cho bạn, không nói chuyện trong giờ ăn		
bàn ghế, phơi khăn, xếp gối, chiếu, thu dọn đồ dùng, đồ chơi		
<i>Đ/C: Tòng Hằng dạy thay</i>	Hoàn thiện vở toán	Hoàn thiện vở tập tô
Chơi tự do ở các góc	Chơi tự do ở các góc	Chơi tự do ở các góc
Nêu gương cuối ngày	Nêu gương cuối ngày	Bình cờ phát phiếu bé ngoan
, những nơi không an toàn, những vật nguy hiểm đến tính mạng. Cho trẻ chơi tự do ở các góc. về cô nhắc trẻ chào cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp.		